
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1152  —  775. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um uppbyggingu framhaldsskóla í Suðvesturkjördæmi.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

1. Hvaða áform hefur ráðherra um uppbyggingu framhaldsskóla í Suðvesturkjördæmi?
2. Hefur stofnun nýrra framhaldsskóla í Mosfellsbæ, Kópavogi og Hafnarfirði verið tíma-

sett?


